



อาจารย์มหาวิทยาลัยควิซุเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกาและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม



เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ Steven Van Uytsel อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยควิซุ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา ณ ห้องรับรองประธานศาลฎีกา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ Young Leader's Program (YLP)

ต่อมาวันที่ 19 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Steven Van Uytsel เข้าเยี่ยมคารวะนายอติคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องรับรองสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และหารือความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ Young Leader's Program (YLP) และ Diploma Program ประจำปี 2559 ระหว่างมหาวิทยาลัยควิซุ ประเทศญี่ปุ่นกับสำนักงานศาลยุติธรรม

ทุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท เน้นเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

(LL.M focusing on mediation)

ณ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม

กองการต่างประเทศ แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกาได้ทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและกฎหมายด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์จะสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 50 ในส่วนของค่าเล่าเรียน (tuition) ให้แก่ข้าราชการตุลาการ จำนวน 3 คน ต่อปี โดยข้าราชการตุลาการจะต้องผ่านการวัดระดับภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และมีระยะเวลาศึกษาเริ่มประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2559 ถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม โทร 0 2541 2320 และ 0 2541 2284 - 91 ต่อ 1280 หรือสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ <http://law.pepperdine.edu/>

/โครงการ...

โครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559



เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมีนายอริคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โครงการดังกล่าว สำนักงานศาลยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้อุปสมบทและปฏิบัติธรรมในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาในแดนพุทธภูมิ ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและเป็นต้นแบบที่ดีในการดำรงตนของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 158 คน ประกอบด้วย ผู้อุปสมบท จำนวน 45 คน และผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 113 คน

โครงการอบรมนักกฎหมาย/ทนายความที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ



วันที่ 20 มกราคม 2559 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักกระงับข้อพิพาท จัดโครงการอบรมนักกฎหมาย/ทนายความที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ เรื่อง อนุญาโตตุลาการตามสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน : แนวปฏิบัติ ความท้าทายและทิศทางในอนาคต โดยมีนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษาทนายความ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทนายความ และผู้ปฏิบัติงานด้านอนุญาโตตุลาการ รวมจำนวน 200 คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการตามสนธิสัญญาการลงทุน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการกระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการที่อาจเกิดขึ้นตามสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน

